



# ข่าว เพื่อสื่อมวลชน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
กลุ่มสารนิเทศและงานร้องเรียน

กองพัฒนากิจการผู้บริโภค  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
กระทรวงสาธารณสุข  
ก.สีวาแนว อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
โทร. 0 2590 7123, 7117 โทรสาร. 0 2591 8474

## อย. ทลายแหล่งผลิตเครื่องสำอางผิดกฎหมายรายใหญ่กลางกรุง

**อย.** บุกทลายแหล่งผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางอันตรายที่ผสมสารห้ามใช้รายใหญ่อยานสุขุมวิท พบของกลางผิดกฎหมายจำนวนมาก ทั้งเครื่องสำอางที่ผสมสารห้ามใช้ เครื่องสำอางที่ไม่มีฉลากภาษาไทย และมีการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ไม่ระบุแหล่งผลิต มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ได้ยึดของกลางไว้ พร้อมดำเนินคดีกับผู้ผลิตทันที เดือนผู้บริโภคระวังอย่าตกเป็นเหยื่อซื้อมาใช้

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคว่า บริษัท อเมลิต้า จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 62/10 ถนนสุขุมวิท 49/6 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ และที่ LD แมนชั่น เลขที่ 66/2 ซอยพร้อมพรรค แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ คาดว่ามีการผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ในวันที่ (2 พ.ค.2551) เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใต้การอำนวยการของ ภก.มานิตย์ อรุณากูร รองเลขาธิการฯ อย.ภก.พงศ์ประพันธ์ สุสัณฐิตพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเครื่องสำอาง และ ภญ.ยุพา เตียงธวัช เกษัชกร 8 วช. และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผกก. และ พ.ต.ท.สรเสริญ ไช้สถิต รอง ผก.ป. , พ.ต.ท.อาทิตย์ ชิมเจริญ รอง สว.สป. ร.ต.ท. วรพงศ์ สืบศิรินาม รอง สว.สป. และ ร.ต.ต.วันเมตต์ หงษ์ทอง รอง สว.สป. พร้อมกำลังฝ่ายสืบสวนปราบปรามนำหมายค้นของศาลจังหวัดพระโขนงเข้าตรวจค้นสถานที่ดังกล่าวข้างต้น พบอุปกรณ์การผลิตเครื่องสำอาง ได้แก่ เครื่องปั่นหม้อบรรจุ ที่ตักสารเคมี ถ้วยตวง เป็นต้น รวมทั้งสารเคมีที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง และพบวัตถุที่เป็นสารห้ามใช้ ไฮโดรควิโนน กรดเรทีโนอิก นอกจากนี้พบเครื่องสำอางสำเร็จรูปจำนวนหลายรายการ และยึดของกลางที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท จึงนำส่งพนักงาน สน.ทองหล่อเพื่อดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535 ในความผิด 2 ข้อหา ฐานผลิตเพื่อขายเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และโทษฐานผลิตเพื่อขายเครื่องสำอางที่มีการควบคุมฉลาก โดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่ฉลากหรือการแสดงฉลากนั้นไม่ถูกต้อง มีโทษจำคุกไม่เกิน หกเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดังนั้น อย. ขอเตือนผู้บริโภคอย่าซื้อเครื่องสำอางยี่ห้อดังกล่าวมาใช้อย่างเด็ดขาด เพราะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากสารห้ามใช้ เนื่องจาก ไฮโดรควิโนน ทำให้เกิดการระคายเคือง เกิดจุดด่างขาวที่หน้า ผิวหน้าดำ เป็นฝ้าถาวร รักษาไม่หาย และกรดเรทีโนอิก (กรดวิตามินเอ) ทำให้หน้าแดง แสบร้อนรุนแรง เกิดการอักเสบ ผิวหน้าลอกอย่างรุนแรง และเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ นอกจากนี้ ขอให้สังเกตฉลากก่อนซื้อเป็นลำดับแรก ซึ่งฉลากที่ถูกต้องจะต้องมีภาษาไทย มีข้อความบังคับครบถ้วน ได้แก่ ชื่อและประเภทผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบสำคัญ .../2

ใช้ ชื่อและที่ตั้งแหล่งผลิต วันเดือนปีที่ผลิต ปริมาณสุทธิ และควรเลือกซื้อจากบริษัทหรือร้านที่น่าเชื่อถือ ไม่ควรซื้อ เพราะค่าโฆษณา

**ภก.มานิตย์ อรุณากร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา** กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา อย. ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคเป็นจำนวนมากว่า มีการผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางที่ผสมสารห้ามใช้และ/หรือมีการแสดงฉลากที่ไม่ถูกต้อง ซึ่ง อย. ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการจับกุมกวาดล้างทั้งสถานที่ผลิต/จำหน่าย เครื่องสำอางที่ผิดกฎหมายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ประกาศผลวิเคราะห์เผยแพร่ทางสื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลว่ามีเครื่องสำอางยี่ห้อใดบ้างที่มีส่วนผสมของสารห้ามใช้ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารแผ่นพับเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์รายชื่อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ห้ามใช้ ทำให้หน้าขาว ที่มีส่วนผสมของสารห้ามใช้ และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคให้ทราบโดยทั่วถึงกันอีกด้วย และขอฝากไปยังผู้บริโภค หากพบเห็นหรือสงสัยแหล่งผลิตเครื่องสำอางที่ผิดกฎหมาย หรือพบเครื่องสำอางที่น่าสงสัยว่าจะไม่ปลอดภัยในการใช้ ขอให้แจ้งร้องเรียนมาที่ สายด่วน อย. 1556 หรือที่หมายเลข 02 590-7354 หรือแจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ ที่พบการกระทำผิด เพื่อ อย. จะดำเนินการกับเครื่องสำอางผิดกฎหมายให้หมดไปจากท้องตลาดโดยเร็วที่สุด

\*\*\*\*\*

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 2 พฤษภาคม 2551 แดงข่าว 28 / ปิงปประมาณ 2551